

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. “อียู”ให้ใบเหลืองไทย ล้มเหลวปราบปรามงเถื่อน มรสุมลูกใหม่รัฐบาล ‘ลุงตู่’	ผู้จัดการรายวัน
๒. เกาะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
๓. รมว.เกษตรฯไม่ปลื้ม - ผลงาน ๖ เดือน ย้ายอยากให้ดีกว่านี้ - ห่วงเกษตรกรเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย	ข่าวสด
๔. กระทรวงเกษตรฯเชื่อมั่น ไทยแลนด์แบรนด์ เปิดตลาดอาหารไทยสู่ครัวโลกในงานเอ็กซ์โป มิลาน ๒๐๑๕ อิตาลี	คมชัดลึก
๕. ลูกค้ายังแน่น อุดหนุนสหกรณ์	เดลินิวส์
๖. เล็งคลอดพรก.อุดช่องโหว่ ๖ ด.ใบเหลืองประมง	ไทยโพสต์
๗. พ่อเมืองนราฯสั่งคุมเข้ม จัดระเบียบเรือประมงต้องถูกกม.	แนวหน้า
๘. ทวงแชมป์ส่งออกข้าวฮ่องกงคืน ไตรมาสแรกปริมาณพุ่ง ๕ หมื่นตัน	กรุงเทพธุรกิจ
๙. มท.กำชับท้องถิ่นคุมเข้มมาตรฐานเรือประมง	กรุงเทพธุรกิจ
๑๐. สรุปผลวันยางพาราแห่งชาติเพื่อต่อยอดขยายผล	เดลินิวส์
๑๑. กรมเจ้าท่าใช้ไม้แข็ง ปราบเรือประมงฝ่าฝืน เร่งปลดล็อกใบเหลือง	ไทยรัฐ

“อียู”ให้ใบเหลืองไทย ล้มเหลวปราบปรามมกเกือบ มรสุมลูกใหม่รัฐบาล‘ลุงตู่’

รายงาน พิเศษ

ต้องนับว่าเป็น “โจทก์” ชั่วที่ยากที่เดียวสำหรับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายหลังจาก “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรป หรืออียู” มีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ภาคทัณฑ์ หรือให้ใบเหลืองกับไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับสามของโลก ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย

นี่เป็นเรื่องที่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากอียูถือเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมามีมูลค่านำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากไทยถึง 148,995 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ารวมมูลค่า 26,292 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 ส่งออกปริมาณ 176,939 ตัน มูลค่า 31,072 ล้านบาท และในปี 2555 ส่งออกปริมาณ 189,904 ตัน มูลค่า 33,782 ล้านบาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2553 สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมาตรการกับประเทศที่ไม่ทำประมงตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการจับสัตว์น้ำมากเกินไป โดยกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเรือประมง และบทลงโทษในการทำประมงผิดกฎหมาย

แน่นอน นี่ไม่ใช่เรื่องที่ส่งผลกระทบในฉับพลันทันที เพราะอียูให้เวลาไทยอีก 6 เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาในกิจการประมง โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรปจะประสานกับทางการไทย เพื่อช่วยปรับปรุงกฎหมายภาคการประมง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคลี่คลายปัญหาให้ลุล่วงไปได้

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ยืนยันว่า การให้ใบเหลืองของอียูจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคประมงและการส่งออกสินค้าประมงไปยังยุโรป เพราะจะยังไม่มีการยกเลิกและลดค่าสิ่งซื้อ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีความใกล้ชิดกับผู้นำเข้าสินค้าในยุโรป ทำให้สามารถพูดคุยกันได้

อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบบ้างเล็กน้อยในส่วนของภาพลักษณ์สินค้าไทย แต่เชื่อว่าจากความตั้งใจของรัฐบาลในการ

เร่งรัดแก้ไขปัญหาและออกกฎหมายเกี่ยวกับประมง เชื่อว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้า เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยุโรปเดินทางมาตรวจสอบอีกครั้ง ไทยน่าจะสามารถหลุดจากปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน

“ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าประมงอย่างแท้จริงจะเป็นเรื่องของปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้า (จีเอสพี) และปัญหาของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าคู่แข่งมากกว่า” นายพจน์แสดงความเห็น

สำหรับในพากฝั่งของรัฐบาล นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลว่า ใบเหลืองที่อียูประกาศให้ไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอียูไม่พอใจมาตรการแก้ปัญหาไทยของรัฐบาลชุดปัจจุบัน แต่เป็นผลจากการทำประมงของไทยในช่วงก่อนหน้านั้น ซึ่งขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินทางมาตรวจการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับแจ้งเตือนและทำความเข้าใจกับอียูอย่างต่อเนื่อง

กรณีนี้ที่ รัฐบาลได้เตรียม 6 มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ประกอบด้วย 1.การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง 2. การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง 3. การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (จีเอ็มเอส) 4. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 5. ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง และ 6. จัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันสินค้า

ขณะที่ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า หลังเกิดปัญหาได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อออกข้อบังคับของกฎหมายที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศใช้ โดยจะเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมการทำประมง การควบคุมเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เพื่อให้ทันก่อนที่คณะกรรมการอียูจะมาตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขในเดือน พ.ค.ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ การแก้ไข พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 กำลังอยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน หลังจากวันประกาศ โดยจะมีผลให้การทำประมง



ต้องมีการควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเรือ การทำระบบติดตามเรือผ่านดาวเทียม การตั้งศูนย์ควบคุมการทำประมง การขออนุญาตทำประมง การจ้างงานลูกเรือ การแจ้งแหล่งทำประมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อป้องกันการการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว กระทรวงฯ ได้เร่งทำแผนปฏิบัติการการประมงระดับชาติปี 2558-2562 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณา และเมื่อการดำเนินการครบสมบูรณ์แล้ว ไทยน่าจะถูกลดจากใบเหลืองอย่างแน่นอน เพราะก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์ที่โดนใบเหลืองมา 11 เดือน ส่วนเกาหลี ขณะนี้โดนใบเหลือง 1 ปี เมื่อแก้ปัญหาได้ก็ถูกลดใบเหลือง

ทั้งนี้ แม้ภาครัฐและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจะยืนยันว่า ยังไม่กระทบขณะนี้ แต่ก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาล ตลอดจนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจมองข้ามได้ ดังเช่นที่ “นายดอน นาครทรรพ” ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาค ปฏิบัติหน้าที่แทนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ให้ข้อมูลเอาไว้

นายดอนบอกว่า มีความเสี่ยงที่การส่งออกของไทยในปีนี้จะเติบโตต่ำกว่า 0.8 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจจะหดตัวได้ เนื่องจากมีความกังวลเพิ่มเติมภายหลังยึดเส้นตายให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงภายใน 6 เดือน โดยหากไม่สามารถดำเนินการได้จะตัดการนำเข้าสินค้าประมง เพราะไทยส่งออกสินค้าประมงไปยังอียูประมาณ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9.6 พันล้านบาท โดยอียูเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ

นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบต่อสินค้าประมงแปรรูปอีก 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 9,000 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วมีผลกระทบต่อกว่า 1.86 หมื่นล้านบาท

กล่าวสำหรับเรื่องตัวเลขส่งออกนั้นเป็นที่ชัดเจนจากปาก

ของ “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะประกาศปรับลดเป้าหมายการส่งออกปี 2558 ใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 4 เปอร์เซ็นต์ ก็อาจปรับลดลงมาเหลือขยายตัวได้มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

แต่ข้อแม้สำคัญที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกของไทยเป็นไปตามเป้าได้ก็คือ ในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าน่าจะฟื้นตัวดีขึ้น

ดังนั้น ปัญหาเรื่องที่อยู่ให้ใบเหลืองอุตสาหกรรมประมงไทยจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ และอาจเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมให้การส่งออกปี 2558 ทั้งปีติดลบแบบดูไม่กลับกันเลยทีเดียว และไม่เพียงแต่อยู่ที่เท่านั้น “สหรัฐอเมริกา” ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีท่าทีในทางลบต่ออุตสาหกรรมประมงไทย ดังเช่นที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง “เอพี” รายงานเอาไว้ว่า นายมาร์ค ลากอน อดีตเอกอัครราชทูตด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นแจ้งต่อคณะอนุกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาองเกรส

ลากอน ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานของฟรีดอม เฮลส์ องค์กรอิสระที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ยังต้องรอดูว่ารัฐบาลของโอบามา จะใช้อำนาจกำหนดบทลงโทษไทย ซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าอาหารทะเลของไทยมายังตลาดอเมริกาหรือไม่

และที่สำคัญคือในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสภาองเกรส เรียกร้องรัฐบาลโอบามา ลงโทษอย่างหนักหน่วงต่อเหล่าประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งนั่นหมายรวมถึงประเทศไทยด้วย

แน่นอน ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ นับเป็นข่าวร้ายซ้ำเติมอุตสาหกรรมประมงไทย หลังจากคณะกรรมการยุโรปได้ออกคำเตือนแก่ไทยมาแล้ว และกำลังเป็นปัญหาที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำต้องเร่งแก้ไขปัญหามาเป็นการเร่งด่วน ■



๒๑ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558... ○ นายไอบาล กลั่นมุขย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร นำโดย นางสาววราณี อังครถการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมและขอคำแนะนำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันก่อน... ○ นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ บรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ อ่างทอง ประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ อำเภอ นุรมีอ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายกิตติพงษ์ แสงสว่าง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ นายจิรเดช อุปแสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ และ นายณัฐ มนูญแสน หัวหน้าฝ่าย

ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ และรับผิดชอบ และรักษาอาคารชลประทาน เข้าร่วมรับฟังบรรยายเพื่อการรับรู้ถึงการดำเนินงานที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นแนวทางเดียวกัน... ○ นายอภิชาติ พงษ์ศรี ทศกุลธึย ผู้อำนวยการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในงาน “กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เมืองในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ.หนองใหญ่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันก่อน... ○

กิด ทางไทย

รวมเกษตรกรไม่ปลื้ม-ผลงาน6เดือน ย่ำแย่กว่านี้-หวังเกษตรกรเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย

เกษตรกรแสดงผลงาน 6 เดือน พบภาพรวมภาคเกษตรกรเข้มแข็ง แต่ตัวเกษตรกรอ่อนแอ 70% เป็นผู้สูงอายุ เฉลี่ย 50-64 ปี “ปีติพงศ์” ชี้ยังไม่ปลื้มผลงานแม้มีความคืบหน้าในหลายเรื่อง

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาว่า ประมวลภาวะภาคการเกษตรไทยพบว่า ในภาพใหญ่ภาคเกษตรไทยยังแข็งแรง โดยมีมูลค่าผลผลิตภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตรประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท

ในขณะที่สถานะดุลการค้าสินค้าเกษตรปี 2557 สินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทย 10 รายการ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1.3 ล้านล้านบาท แต่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรต่างประเทศ 447,167 ล้านบาท มีการเกินดุลสินค้าเกษตร 861,738 ล้านบาท และน่าจะยังมีความแข็งแกร่งต่อไปอีกนาน

“อย่างไรก็ตาม หากมองที่ตัวเกษตรกรยังน่าเป็นห่วง เพราะมีความอ่อนแอ ดูจากตัวเลขเกษตรกรมากถึง 70% หรือประมาณ 4.9 ล้านครัวเรือน จากจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 7 ล้านครัวเรือน เข้าสู่วัยชรา มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 50-64 ปี และ 65% เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทำกิน

ไม่ถึง 15 ไร่”

ขณะที่จำนวนเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินยังไม่มีจรรยาบรรณฐานข้อมูลให้แน่ชัด จึงยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ขณะที่ด้านหนี้สินพบว่า เกษตรกร 4.5 ล้านครัวเรือน มีหนี้สินรวมกันมากถึง 372,000 ล้านบาท เฉลี่ยแล้วมีหนี้สินครัวเรือนละ 76,697 บาท และเกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าที่หน้าฟาร์มขยับเพิ่มขึ้นน้อยมาก

นายปีติพงศ์กล่าวอีกว่า การดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงเกษตรฯ ที่คืบหน้าไปมากใน 3 ด้าน คือ 1.งานด้านนโยบาย เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง ซึ่งแล้วเสร็จเกือบ 100% การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) เกษตร

2.งานตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี เช่น การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมแหล่งน้ำในไร่นา และ 3.งานตามโรดแมป เช่น การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โครงสร้างสินค้าปศุสัตว์ และประมง และการยกหนี้ 4,556 ล้านบาทให้เกษตรกร เป็นต้น

แม้ยังไม่ค่อยพอใจผลงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็ถือว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการในหลายเรื่องที่ไม่มีการทำมาก่อน เช่น การแก้ปัญหาทุจริตในสหกรณ์ การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว การแก้ปัญหาอายุผู้สูงวัย เป็นต้น

กระทรวงเกษตรฯ เชื่อมัน 'ไทยแลนด์แบรนด์' เปิดตลาดอาหารไทยสู่ครัวโลก ในงาน 'เอ็กซ์โป มิลาน 2015, อิตาลี'

ประเทศไทยพร้อมสร้างความอสังการ แสง สี เสียง สื่อผสมด้านการเกษตรและอาหาร อดสายตาชาวโลก ในงาน เวิลด์เอ็กซ์โป 2015 หรือ Expo Milano 2015 ที่จัดขึ้น ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 ตุลาคม 2558 ภายใต้แนวคิดหลัก "อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต" (Feeding the World Energy for life) ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาแห่งศหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ และเกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง ยั่งยืน ของอาหารแห่งมนุษยชาติในอนาคต เพื่อสร้าง ประสิทธิภาพอันหลากหลายมาซึ่งความประทับใจแก่ผู้เข้าชมงาน โดยมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแม่ข่ายหลัก

การร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ที่ประเทศอิตาลี ของประเทศไทย

๒

ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบในการเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นต่อประชาคมโลกถึงขีดความสามารถ และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ในฐานะ "ครัวของโลก" ด้วยการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานและทั่วโลกยอมรับ

โฆอาเร ฟิทซ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในฐานะ หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรฯ รู้สึกภูมิใจที่ได้รับหน้าที่นี้ เพราะหลายครั้งที่ผ่านมามีคนทั่วไปอาจรู้สึกว่า การเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, Italy ของประเทศไทย ต้องใช้ งบประมาณที่สูง และดูเหมือนว่า ผลที่ได้รับเพียงในแง่ของการสร้าง ภาพลักษณ์กับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ที่สุดท้ายแล้ว ประเมินว่า ไม่คุ้มค่า ดังนั้นในครั้งนี้ จึงได้นำเสนอแนวทางใหม่ เป้าหมายใหม่ คือการเปิดตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารไทย สร้างความเชื่อมั่น ในผลิตภัณฑ์อาหาร Ready to Eat ของไทยในตลาดโลก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มั่นใจว่า จะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ที่แตกต่างจากทุกครั้ง เพราะเราจะไม่คาดหวังผลเพียงแค่การส่งเสริมท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศอย่างเดียว อีกต่อไป

"เราเชื่อมั่นว่า จะสามารถสร้าง ไทยแลนด์แบรนด์ ให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการรับรู้ในแบรนด์สินค้าอาหารไทยในวง กว้าง รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทย ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร ไทยในตลาดโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน คาดว่า จะมีผู้สนใจเข้า ชมอาคารแสดงของไทย และรณนิทรรศการภายในอาคารจัดแสดง ของประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน จากผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 20 ล้านคน"

การดำเนินการของกระทรวงเกษตรฯ ในครั้งนี้ ได้วางรูปแบบ การจัดงานสะท้อนความคิดหลักให้มีความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด "การหล่อเลี้ยงโลกอย่างยั่งยืน" (Nourishing and Delighting

ไอฟาร์ พัทักษ์

สัมภาษณ์พิเศษ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

the world) โดยกระทรวงเกษตรฯ หอขบยกเรื่องของอาหารไทยขึ้นมาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอให้นานาประเทศเข้าใจ และรับรู้ถึงความเป็นไทย โดยนำองค์ประกอบ 3 ประการ มาใช้ในการออกแบบอาคารที่ใช้เป็นสถาปัตยกรรมในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย **งอบ พญานาค และฐานเจดีย์** “งอบ” เป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีเกษตร เป็นตัวแทนผู้ผลิตอาหาร เป็นนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำชาติใดในโลก “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ พญานาคเป็นตัวแทนของน้ำ แสดงความอุดมสมบูรณ์ในการทำการเกษตร



ฐานเจดีย์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา เพราะประเทศไทยมีวัดมากมาย

“ตัวอาคารจัดแสดงของประเทศไทย มีพื้นที่เกือบ 2 ไร่ คิดอันดับ 1 ใน 12 ประเทศ ทัดเทียม สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ บริเวณปากทางเข้าตัวอาคาร จะมีพญานาคปรากฏอยู่สองฟากฝั่ง เริ่มจากส่วนหัวไปสู่ส่วนหางซึ่งมุดเข้าไปภายในตัวอาคาร ซึ่งตัวอาคารมีลักษณะคล้ายงอบวางครอบอยู่บนฐานที่ออกแบบเป็นฐานเจดีย์ ซึ่งอาคารเชิงสัญลักษณ์นี้ ใช้แนวคิดหลักเรื่องการเกษตร ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เราต้องโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้ชาวโลกรับรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับภาคการเกษตรของไทยในทุกมิติ”



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า การจัดแสดงเริ่มจากปากทางเข้าตรงหัวพญานาคไปจนถึงตัวอาคาร ระหว่างเดินเข้าชมภายในอาคารจะมีการฉายวิดีโอทัศน์สั้นๆ ถึงประวัติความเป็นมาวิถีการเกษตรของไทย ที่มาของ ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ทั้ง 3

อย่าง ได้แก่ งอบ พญานาค และฐานเจดีย์ หลังเข้าสู่ภายในตัวอาคารจัดแสดง จะได้พบกับ **โซนแรก “สุวรรณภูมิ”** ซึ่งเป็นโซนแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในดิน สินในน้ำ และจิตวิญญาณความเป็นไทย เป็นบ่อเกิดของมรดกทางภูมิปัญญา จากความหลากหลายของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการเป็นครัวไทยสู่ครัวทั่วโลก

โซนที่สอง “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน เป็นแสดงให้เห็นข้าว ปลา

ลูกค้ายังแน่น อุดหนุนสหกรณ์

ซื้อสินค้าของดี
ชาวบ้านแห่ตัด
คูบองเดลินิวส์
ตลาดสามชุกร้อยปี
แน่นชนิด ตัดคูบอง
เดลินิวส์ ♦ อ่านต่อหน้า 2



▶ **เปิดศูนย์...**นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ การเกษตรเมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พร้อมพบปะสมาชิก สหกรณ์ที่นำคูบองเดลินิวส์มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาถูก

สหกรณ์ □ ต่อจากหน้า 1

แลกซื้อน้ำพริก-ปลาร้าสมุนไพร-กุนเชียงปลา ทั้งลดทั้งแถมแบบจุใจ เปิดศูนย์กระจายสินค้า เมืองลับแล บูมอาหารทะเลแปรรูป ปืมน้ำมัน สหกรณ์หนองบัวลำภูก็กัก ขายน้ำมันเครื่อง-ปืยถูก ลุยโปรโมตเต็มทีทาง นสพ.เดลินิวส์ อธิบายวิธีใช้ดูปองให้ถูกค่าได้อ้อมให้ส่วนลดเต็ม ๆ

ตามที่ นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย จัดโปรโมชันพิเศษสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชน “สหกรณ์มันคง สมาชิกมันคง ประเทศยังยืน” จัดทำคู่มือส่วนลด 10% โดยตัดคู่มือได้จาก นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ในส่วนของหน้ากีฬา มาใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าหลากหลายชนิดจากสหกรณ์ที่เข้าร่วม “โครงการช้อปทั่วไทย” 77 จังหวัด 259 สหกรณ์ทั่วประเทศ ในราคาสบายกระเป๋า ทำให้ประชาชนต่างนำคู่มือเดลินิวส์มาแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุด ๆ กันก็กักทั่วประเทศนั้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 เม.ย. ที่ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายโอภาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้าฯ และพบปะสมาชิกสหกรณ์ บรรยายภาพเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและคึกคัก เนื่องจากสหกรณ์ได้แลกเปลี่ยนสินค้ากับสหกรณ์อื่น ๆ อาทิ สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม นำอาหารทะเลสด แซ่แห้งและอาหารทะเลแห้งพร้อมทาน มาจำหน่ายราคาประหยัด สหกรณ์บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม นำน้ำตาลมะพร้าว กก.ละ 70 บาท มาจำหน่าย กก.ละ 80 บาท สหกรณ์แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำกระเทียม กก.ละ 70-80 บาท มาจำหน่าย กก.ละ 80 บาท ข้าวหอมมะลิทองบุรีรัมย์ 5 กก. 195 บาท เหลือ 185 บาท ข้าวหอมคำหอม 4.5 กก. 185 เหลือ 150 บาท แกรมยังใช้คู่มือเดลินิวส์แลกซื้อลดลงไปอีก 10% ทำให้ประชาชนต่างนำคู่มือมาแลกซื้อก็ไม่ขาดสาย โดยคู่มือ 1 ใบ แลกซื้อสินค้าได้ 1 ชิ้นไม่จำกัดวงเงิน

นายโอภาส กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฯ ในวันนี้ เป็นหนึ่งในโครงการทั่วไทย ที่กรมฯ มีนโยบายเปิดศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะนี้เปิดไปแล้ว 102 ศูนย์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาถูก นอกจากสินค้าโรสมาชิกแล้ว ยังสินค้าไร้อื่นๆที่ประชาชนทั่วไปได้ซื้อของถูกแต่คุณภาพดีจากพื้นที่ห่างไกลช่วยประหยัดการเดินทาง

ส่วนที่สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด ถนนศรีบุญเรือง-สร้างเตียน ค.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทปืยอินทรีย์ราคาข่อมเขา แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นที่ตั้งของปั้มน้ำมันชุมชนสหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการคู่มือส่วนลดกับเดลินิวส์ นำน้ำมันเครื่องราคาพิเศษมาจำหน่าย มีข้าราชการและประชาชนทั่วไปสนใจตัดคู่มือมาใช้แลกซื้อปืยเร่งไอบจาก กระสอบละ 530 บาท ได้ลด 53 บาท เตรียมไว้ใช้ช่วงฤดูการทำไร่ทำนา ขณะที่น้ำมันเครื่องขนาด 1 ลิตร 250 บาท ได้ลด 25 บาท ส่วน 1 แกลลอน 5 ลิตร 830 บาท ได้ลดถึง 83 บาท

ขณะเดียวกัน นางดารารัตน์ อึ้งประสูตร หัวหน้าฝ่ายการตลาดสหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด ได้นำปืยประชาสัมพันธ์โครงการใช้คู่มือส่วนลดไปติดตั้งตามที่ตั้ง ๆ ให้ประชาชนได้เห็นเด่นชัด พร้อมประกาศเสียงตามสายในชุมชนต่าง ๆ เชิญชวนมาซื้อสินค้าราคาถูก รวมทั้งยังนำนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ที่มาฝึกงานกับสหกรณ์ฯ นำ นสพ.เดลินิวส์ไปประชาสัมพันธ์โครงการแก่ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้คู่มือส่วนลด ลูกค้าน้ำมันต่างดีใจที่ทราบว่าจะนอกจากได้เนื้อหาสาระจากการอ่าน นสพ.เดลินิวส์แล้ว ยังสามารถตัดคู่มือไปแลกซื้อปืย น้ำมันเครื่อง และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ที่สหกรณ์ได้ประสาน อีก 3 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจัดเป็นขุมวางจำหน่ายในปั้มน้ำมัน นอกจากนี้จะนำนักศึกษาฝึกงานไปประชาสัมพันธ์ตามปั้มอื่น ๆ และสถานที่อื่น ๆ ด้วย

ด้านนายพนัส พันธุ์สุวรรณ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เรียกประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้ง 4 แห่งเพื่อกำชับให้ผู้บริหารของสหกรณ์เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะหออกรงขายข้าวในหมู่บ้าน ชุมชนและสถานีวิทยุชุมชน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปประชุมกับหน่วยงานและองค์กรที่จัดประชุม อาทิ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งถึงโครงการนี้ด้วย หรือจัดบูธคาราวานสินค้าสหกรณ์ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกมากขึ้น

ส่วนที่ร้าน “ลุงพงษ์ลงพุง” เลขที่ 85 ซอย 2 ตลาดสามชุกร้อยปี ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ที่จำหน่ายอาหารแปรรูปประเภทปลา น้ำจืดของกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า สังกัดสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ แนนพินัดไปด้วยแฟนคลับเดลินิวส์ที่ตัดคู่มือส่วนลด 10% มาแลกซื้อสินค้าอาหารแปรรูป ที่ไม่มีมีดีแค่หน้าคานำลิ้มลองหลากหลายชนิด อาทิ ปลาหยอง กุนเชียงปลา ปลาร้าสมุนไพร ปลาข่าง น้ำพริกปลาเผา น้ำพริกปลาผัด เพราะรสชาติอร่อย ถูกปาก สมชื่อร้าน “ลุงพงษ์ ลงพุง” เพราะอร่อยลงพุง ที่สำคัญมีโปรโมชันเด็ดต้องช้อปกระจาย เนื่องจาก ซื้อน้ำพริกปลา 20 กระปุก กระปุกละ 20 บาท แกรมฟรี 1 กระปุก กุนเชียงปลา กก. ละ 250 บาท ซ้อ 5 กก. แกรมครึ่ง กก. ปลาร้าสมุนไพร กระเช้าละ 1 กก. ราคา 80 บาท ซ้อ 10 กระเช้า แกรม 1 กระเช้าแล้วยังใช้คู่มือเดลินิวส์ลดได้อีก แบบว่าทั้ง

ลดทั้งเกมแบบจุใจ

นายสมพงษ์ ศรีศักดิ์ ประธานกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า เจ้าของร้าน อิมหน้าบานบอกว่า ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นและยินดียินยอมให้ลูกค้า โดยร่วมกับเดลินิวส์ที่ใช้คู่มือแลกซื้อสินค้าได้ไม่อื่น 1 คู่มือต่อ 1 รายการ นำมา 100 ใบก็ลดให้ 20 กระปุก ทำให้สินค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า นอกจากตลาดสามชุกแล้ว ยังมีสาขาอื่นอีก ที่ตลาด อ.ด.ก. และตลาดคอนทวาย นครปฐม ก็ใช้คู่มือเดลินิวส์ได้ไม่อื่น

นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า วันที่ 26 เม.ย. นี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมสหกรณ์ทั่วประเทศ ประเมินโครงการช้อปทั่วไทย ที่ จ.กระบี่ เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งขณะนี้พบปัญหา 4 เรื่องคือ 1. ผู้บริโภคยังสับสนในการใช้คู่มือ 2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งไม่ได้เตรียมความพร้อม 3. มี 2 สหกรณ์ขอออกจากโครงการ แต่มีอีกหลายโครงการสนใจเข้าร่วม และ 4. การรับรู้โครงการยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะที่ตั้งของสหกรณ์ที่ประชาชนยังไม่ทราบว่าจะไปซื้อสินค้าได้ที่ไหน

นายเชิดชัย กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไขปัญหา นั้น เบื้องต้นจะให้สหกรณ์

จังหวัดทำความเข้าใจถึงรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ต้องใช้หลักการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด บางแห่งที่ขาดทุนเพราะสินค้าถูกอยู่แล้ว ยิ่งลดไปทำให้ยิ่งขาดทุน ต้องมีกลยุทธ์ให้สหกรณ์อยู่ได้ คือลดสินค้าบางประเภท และจัดมุมพิเศษเพื่อดึงดูดใจว่าสินค้าใดที่ให้ส่วนลดพร้อมจัดคนอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงที่ตั้งสหกรณ์ อาทิ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มี

2 แห่งร่วมโครงการคือชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมร้านสหกรณ์ ที่อยู่ข้างห้างท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เกต ถนนงามวงศ์วาน ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาจจัดเจ้าหน้าที่ออกแจกใบปลิวหรือคิดป้ายบอกทางเข้าที่ชัดเจน เนื่องจากที่นี่มีสินค้าหลายชนิดราคาประหยัดทำให้ประชาชนไปซื้อหาและใช้คู่มือช่วยลดค่าครองชีพเช่นเดียวกัน.



จ.สุพรรณบุรี



จ.หนองบัวลำภู



จ.ขอนแก่น

▲ คึกคัก...สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศพากันมาจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกในสหกรณ์ที่ร่วมโครงการตัดคูปองลด 10% กับสพ.เดลินิวส์
 ณ จ.ขอนแก่น สหกรณ์ จ.สุพรรณบุรี และสหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักทั่วประเทศเป็นการส่งเสริมความสุขคืนสู่ประชาชน

เสียงคลอตพรก. อุดช่องโหว่ 6ด. ใบเหลืองประมง

ไทยโพสต์ • “บิ๊กตู่” ซึ่อยู่เห็นใจรัฐบาลตั้งใจ
แก้ประมงเถื่อน วอนทุกฝ่ายช่วยกันปลดล็อก
ทัน 6 เดือน รัฐบาลยันคลอต พ.ร.ก.อุด
ช่องโหว่ ทันบังคับใช้ พ.ร.บ.ประมง มท.สั่ง
ภูมิภาค-ท้องถิ่นติดวีเอ็มเอสเรือทุกลำ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ถึงการ
แก้ปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมายว่า ได้
แก้ไขมาตลอด มีคณะทำงานเป็นวาระแห่ง
ชาติ และใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวเพื่อจะบูรณาการในการแก้ปัญหา
ทำได้โดยเร็ว ไม่ติดขัด และนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้เลย อย่างไรก็ตาม

อ่านต่อหน้า 10

เสียงคลอต พรก.

กรณีสหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลือง
ไทย อย่าไปวิตก ต้องยอมรับ โทษใคร
ไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลนี้เข้ามาแก้เต็มที่แล้ว
ตั้งคณะทำงานหลายคณะไปทำ แต่ยังไม่
เพียงพอ

“ผมก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า
จะเสร็จภายใน 6 เดือนหรือไม่ มันขึ้น
อยู่กับทุกคนนะ ถ้าวันนี้ผมได้รับราย
งานว่าเรือยังไม่ครบเลย ถามใครก็ไม่รู้
ว่าอยู่ที่ไหน ไรท์ไม่มาจดทะเบียน อยู่
ต่างประเทศ แล้วที่ไหนล่ะ แล้วที่ผ่าน
มาอยู่กันยังไง ลูกเรือมาจากไหน มีการ
จ้างงานจ้างระเบียบไหม ไม่มี แล้วผม
จะไปรู้ใครเขาได้ แต่ผมว่ามันจะแก้
ได้นะ ให้เวลาเรา 6 เดือนใช่ไหม 6
เดือนนี้มันขึ้นอยู่กับทุกคนแหละ ให้เขา
ปรับระดับให้เรา ทุกเรื่องนะ ไม่ว่าจะ
เป็นเที่ยว 2 เที่ยว 3 มันไม่ใช่ผม ไม่ใช่
รัฐบาลจะทำได้ตามใจตัวเองตามใจของ
ทุกคน อันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นเขาต้อง
ประเมินเรา แต่เราใช้มาตรา 44 นี้เข้า
มาให้ทำงานได้เท่านั้นเอง แต่ทำเต็มที่
นะครับ ยืนยันรับรอง” พล.อ.ประยุทธ์
ระบุ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต่อไป
นี้จะให้มีการตั้งศูนย์ต่างๆ ตามท่าเรือ
ต่างๆ ด้วย มีทหาร ตำรวจไปเฝ้าอยู่ เรือ
เข้า-เรือออก ทุกคนต้องร่วมมือ ไม่ใช่ไป

แล้วไม่กลับ ไปแล้วไม่รายงาน ไม่รู้ลูก
เรืออยู่ไหน ซึ่งผิดทั้งหมดแล้วทำให้เกิด
ปัญหาให้ปวดหัวอยู่ทุกวัน ส่วนเรื่อง
การส่งออกอย่าไปกังวล ได้คุยกับภาค
เอกชนแล้ว อาจจะมีผลกระทบ แต่ยังไม่
มากนัก แต่ต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะ
เขาให้โอกาสแจ้งมาตั้งแต่ 2548 แล้ว
ขณะที่ตนทำมาแค่ 6 เดือนเอง แต่ทำ
ไปเยอะ เป็นปีกเลย ซึ่งอียูยินดีที่ไทยมี
เจตนากรณีนี้แน่นอน รัฐบาลตั้งใจแก้ไข
โดยพยายามแก้ไขทั้งหมด กฎหมาย
ประมงต้องทำใหม่ การจดทะเบียน การ
ติดตั้งจีพีเอสที่อยู่ของเรือ ติดตั้งระบบ
ติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) ไปจับปลาที่ไหน
ต้องรู้ มิเช่นนั้นคุมไม่ได้

“เราต้องให้อียูเขาปรับทราบนะ
อย่าไปมองว่าเขาจับผิดเรา เขาก็ต้อง
ทำกับทุกประเทศเหมือนกันแหละ
เผอิญเรานี้มันช้าหน่อย แต่หนักพอ
สมควร เพราะไม่แก้กันมายังไง อย่า
ท้อถอยนะครับ ผมใช้วิกฤติเป็นโอกาส
แล้วกัน สร้างความเข้าใจ ร่วมมือกัน
สื่อก็ต้องช่วยกันเสนอข้อเท็จจริงให้รอบ
ด้าน แล้วตอนนี้รัฐบาลนี้กำลังทำเรื่อง
นี้อย่างนี้ ถ้าอย่างนี้โอเคเลย แต่ไม่ใช่
บอกล้มเหลว ทำไม่สำเร็จ แล้วจะทำ
สำเร็จได้ยังไงเล่า มัน 6 เดือนเองนะ
แต่เขาเห็นใจในความพยายามของเรา
แล้วก็ให้ออกมาปรับปรุง ผมคิดว่า
มันก็เป็นความหวังนะ ว่าน่าจะดีขึ้นได้
ภายในระยะเวลาที่เขากำหนดนะ แต่
ขึ้นอยู่กับทุกคน” นายกฯ กล่าว

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานเร่งเดินหน้าตามแนวทางที่รัฐบาลกำกับและสั่งการไว้ โดยเฉพาะในประเด็นการออกกฎหมายให้ครอบคลุมสิ่งที่อยู่เรียกกร้องให้ปฏิบัติ ส่วน พ.ร.บ.ประมงที่ใช้ในปัจจุบันมีมาตั้งแต่ปี 2490 เมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศได้มีนโยบายแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่เป็นสากล แต่ในช่วงที่มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ประมง เป็นช่วงก่อนที่จะได้รับคำชี้แจงในรายละเอียดจากอัยการเห็นว่าสินค้าประมงไทยเข้าข่ายการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (ไอยูยู) จึงทำให้สาระสำคัญบางประการมิได้ถูกกำหนดอยู่ใน พ.ร.บ.ประมงฉบับที่ปรับปรุง

"ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเตรียมร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ขึ้นมาเพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น อาทิ การจัดการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงจากแหล่งจับเพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นสัตว์น้ำที่ได้มาจากการประมงที่ถูกกฎหมาย รวมถึงการกำหนดบทลงโทษที่เป็นสากลต่อเรือประมงที่ทำผิดกฎหมาย จากเดิมที่ยังค่อนข้างหละหลวม โดยคาดว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้จะประกาศออกมาในทันทีที่ พ.ร.บ.ประมงมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินการเรื่องกฎหมายมีความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม" พล.ต.สรรเสริญระบุ

ที่กระทรวงมหาดไทย ในช่วงเข้า นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย โดย พล.อ.อนุพงษ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เป็นห่วงแนวทางปฏิบัติที่ต้องเร่งดำเนินการตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมง

ผิดกฎหมายได้วางแนวทางไว้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมจะสนับสนุนในทุกด้าน ซึ่งได้สั่งการให้ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อให้มาตรการประสบผลสำเร็จ สิ่งที่ต้องทำคือการติดเครื่องมือติดตามเรือประมงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากมีกฎหมายหรือ พ.ร.ก.ออกมา กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปช่วยกันกำกับให้เป็นไปตามมาตรการ

"มหาดไทย กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมประมง กระทรวงการต่างประเทศ จะร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกันทำงาน เราพร้อมทำเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญของชาติ ถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้จะเกิดผลกระทบมาก สิ่งที่ต้องทำคือการดำเนินมาตรการในทำเรือ 26 แห่ง โดยกำกับให้ติดเครื่องมือตรวจสอบ ซึ่งส่วนนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไอยูยูมีความเชื่อมั่นและให้การรัดกับประมงไทย" พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ที่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติจัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ "ฤ จะหนีไม่พ้นวังวนการค้ามนุษย์?" จับตานับถอยหลังสถานการณ์การขึ้นบัญชีการค้ามนุษย์ในประเทศไทย พร้อมแนวทางการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน"

น.ส.โรยทราย วงศ์สุบรรณ ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรการออกมาเพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎกระทรวงแรงงานประมง ตาม

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ่มครองแรงงาน การแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การตั้งคณะกรรมการระหว่างหน่วยงาน ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ แต่ไม่ได้ทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยดีขึ้น โดยในรอบปีนี้มีหลายสถานการณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ถูกจุด อาทิ เหตุการณ์แรงงานตกรือที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย และกรณีการพยายามแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (เนลทีเอ็น) กล่าวว่ ในสัปดาห์ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคธุรกิจประมงนั้น ภายหลังจากที่ประเทศอินโดนีเซียมีมาตรการทางกฎหมายมารองรับการตรวจสอบ จับกุมลูกเรือประมงที่ทำผิดกฎหมาย และให้หยุดเดินเรือ ทำให้มีลูกเรือทั้งชาวไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณเกือบ 4,000 คน โดยเป็นคนไทยประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐของไทยและอินโดนีเซียควรมีการหารือกันเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานการจัดการระบบแรงงานให้ดีขึ้น และควรมีมาตรการที่สามารถตรวจสอบได้ว่ากาจดทะเบียนแรงงานถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ ขอเสนอให้รัฐรื้อกฎกระทรวงว่าด้วยคนทำงานชายฝั่ง ให้ได้รับการจ้างงานอย่างเป็นธรรม.

พ่อเมืองนราฯสั่งคุมเข้ม จัดระเบียบเรือประมงต้องถูกกม.

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 นายฉัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับคำสั่ง ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องของกรมเจ้าท่า สำหรับเรือประมง ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 โดยมีชาวประมงพื้นบ้านจากพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.บางนาค ต.กะลุวอเหนือ ต.โคกเคียน ร่วมรับฟังกว่า 200 คน ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นราธิวาส

ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่ ในเรื่องของการควบคุมเรือให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย การขออนุญาตทำการในเรือประมงและการขอทำประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอันจะนำมาสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และลดการกระทำผิดกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย

นายฉัฐพงศ์กล่าวว่า เป็นเรื่องจำเป็นที่ชาวประมงต้องรู้ และอย่าทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์น้ำในทะเลเด็ดขาด เนื่องจากประเทศไทยโดนใบเหลืองจาก EU และหากพบเห็นการค้ำมนุษย์ อาทิ ชาวโรฮิงญา หรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมายให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการจับกุมอย่างเด็ดขาด และให้ประชาชนแจ้งสายตรงผู้ว่าราชการนราธิวาส หากพบว่า มีข้าราชการในพื้นที่ เข้าไปมีส่วนรับผลประโยชน์ หรือทำผิดกฎหมาย ซึ่งขอยืนยันว่าจะไม่เลี้ยงข้าราชการชั่วๆ อย่างเด็ดขาด เพื่อทำลายชาติบ้านเมืองอีก

โดยมาตรการหลังจากนี้ ไปเรือประมงทุกลำต้องจดทะเบียนถูกต้องทั้งหมด ซึ่งทางกรมเจ้าท่า จะบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำ กรมประมง และกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตรวจค้นเรือประมงที่จับสัตว์น้ำ หรือผู้ประกอบการค้าสัตว์ทะเลและน่านน้ำในพื้นที่ จ.นราธิวาส

ทางแชมป์ส่งออกข้าวฮ่องกงคืน ไตรมาสแรกปริมาณพุ่งรหมื่นตัน

ไทยทางแชมป์ตลาดข้าวในฮ่องกงสำเร็จ เผย ไตรมาสแรกส่งออกไปแล้ว 5 หมื่นตัน เชื่อทิศทางการตลาดสดใสหลังราคาแข่งขันได้ ส่วนทางราคาข้าวเปลือกในประเทศ ช่วงเม.ย. ดิ่ง ตันละ 100 บาท เหตุช่วงฝนผลผลิตออกสู่ตลาด

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่าหน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค. 2558) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 80,400 ตัน โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 50,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวหอม (fragrant rice) 41,000 ตัน ข้าวขาว 5,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 3,700 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 62.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด

ทั้งนี้ในนี้ฮ่องกงนำเข้าข้าวไทยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 47% เป็น 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับผู้ส่งออกครองแชมป์เวียดนามประมาณ 22,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวหอม (fragrant rice) 20,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 1,600

ตัน คิดเป็นสัดส่วน 27.4% และจีนประมาณ 4,400 ตัน สัดส่วน 5.5% สหรัฐอเมริกา 400 ตัน สัดส่วน 0.5% ออสเตรเลียประมาณ 1,500 ตัน สัดส่วน 1.9% กัมพูชาประมาณ 800 ตัน สัดส่วน 1% และประเทศอื่นๆ รวม 1,300 ตัน สัดส่วน 1.5%

ทั้งนี้ ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวจากไทย เฉลี่ยปีละ 1.6-1.8 แสนตัน โดยปี 2557 ปริมาณ 182,071 ตัน มูลค่า 5,766 ล้านบาท ปี 2556 ปริมาณ 160,095 ตัน มูลค่า 5,609 ล้านบาท และปี 2555 ปริมาณ 161,259 ตัน มูลค่า 5,487 ล้านบาท สาเหตุที่ตลาดกลับมามีนำเข้าข้าวจากไทยเพราะราคามีเสถียรภาพ โดยข้าวหอมมะลิไทย 100% เฉลี่ยที่ตันละ 1,090 ดอลลาร์ เป็นราคาเฉลี่ยที่ต่ำกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ตันละ 1,150 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม พบว่าทิศทางการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาข้าวเปลือกในประเทศ โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น 15%) ที่ จ.อยุธยา ตันละ 7,800-7,600 ณ วันที่ 22 ม.ย. ที่ผ่านมา ลดลงเมื่อเทียบกับราคาดน วันที่ 1 เม.ย. ที่ตันละ 7,800-7,900 บาท

มท.กำชับท้องถิ่นคุมเข้มมาตรฐานเรือประมง

“บีกบ็อก” วอนทุกหน่วยยึดมาตรการตรวจจัดระเบียบคู่มือเรือประมง พรังปลตบไม่เหลืออียูพันโทษเที่ยว 3

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประมงไทย หลังจากสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศให้ใบเหลืองว่า สืบเนื่องจากผลประชุมที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีกำหนดมาตรการถึงสถานการณ์ประมงที่มีผลมาจากกฎการควบคุมการทำประมงที่ถูกกฎหมาย (IUU) แล้ว โดยในส่วนสำคัญที่หารือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยกเลิกไปในเรื่องการปฏิบัติเป็นสำคัญ ให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ที่

รองนายกฯ ได้กำหนดหรือจะทำงานร่วมกันต่อไปอย่างไร

ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะให้ส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ไปจนถึงระดับท้องถิ่นที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันทำให้มาตรการต่างๆ เกิดผล อาทิ เรือประมงที่จอดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีการติดเครื่องมือห้ครบถ้วนทุกพื้นที่

“ผมคิดว่าหากกฎหมายต่าง ๆ ออกมาแล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยสามารถช่วยได้ในส่วนนี้ ขณะที่เรือที่จะออกไปทำการประมง ต้องไปทำการขอออชญาบัตรอะไร เราก็ไปช่วยกันกำกับให้เป็นไปตามนั้น นี่คือมาตรการที่มหาดไทยสามารถช่วยได้ เพราะเรือมีทุกพื้นที่ถ้าทุกคนทำตามระเบียบมันง่าย แต่ส่วนใหญ่จะต้อง

ไปมีคนกำกับ เลยไม่เป็นไปตามมาตรการ”

สำหรับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้กรบับังคมทูลฯ ไปแล้ว คงจะเรียบร้อยเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามยังคงมีกฎหมายบางส่วนที่ต้องตราออกเป็นพระราชกำหนด ก็จะสามารถดำเนินการได้โดยเมื่อกฎหมายที่เป็นเรื่องการปฏิบัติออกมาแล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว ส่วนการแก้ไขปัญหาจะทำให้ประมงไทยพ้นจากใบเหลือง ได้หรือไม่ั้นเราก็กำกันเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญของชาติ เพราะถ้าแก้ไขไม่ได้มันส่งผลกระทบต่ออย่างมาก จึงต้องช่วยเต็มที่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เรื่อง IUU ว่า ได้แก้ปัญหาหมดโดยมีคณะทำงานเป็นวาระแห่งชาติ การให้

มาตรา 44 เพื่อบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว นำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที แต่การที่จะทำต่อเป็นเรื่องของกฎหมายปกติ

“กรณีใบเหลืองอย่าไปวิตก โทษใครไม่ได้ และเราต้องแก้ไขให้ได้ รัฐบาลนี้เข้ามาก็แก้เต็มที่ ได้ตั้งหลายคณะไปทำ แต่ยังไม่เพียงพอ ผมก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะเสร็จภายใน 6 เดือน หรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับทุกคน”

การปรับระดับไม่ว่าจะเป็นเที่ยว 2 เที่ยว 3 เป็นเรื่องที่ไทยถูกประเมิน ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว ว่ายังไม่ผ่าน เพราะมีเรื่องจำนวนมาก และต้องใช้เวลาแก้ปัญหา โดยหลังจากนี้จะมีที่ตั้งศูนย์ต่างๆ ตามท่าเรือ มีทหารตำรวจไปประจำการ เรือเข้าเรือออก เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

กรมเจ้าท่าใช้ไม้แข็ง

ปราบเรือประมงผิดกฎหมาย! เร่งปลดล็อกใบเหลือง

กรมเจ้าท่าออกโรงลุยจัดระเบียบเรือประมง
หวังปลดล็อกไทยพ้นใบเหลือง “ไอยูยู ฟิชซิง” ตั้ง
ติดตั้งระบบติดตามเรือวีเอ็มเอสใน 3 เดือน แก่
กฎหมายบังคับเพิ่มเรือ 30 ตันกรอส ★ มีต่อหน้า 12

กรมเจ้าท่า ☆ **ต่อจากหน้า 11, 12, 15**
ต้องแจ้งเข้า-ออก พร้อมเข้มงวดทะเบียนเรือ ท่าเรือ
ถูกเรือลงโทษหนักไคร่ฝ่าฝืน ด้านอธิบดีกรมประมง
เข้าพบ ร.ม.ว.มหาดไทยหาวิธีแก้ปัญหาค่าชื้อ
“บิกปีค” เร่งทุกหน่วยคืนความเชื่อมั่นสัญชาติชื้อ
เรือประมงผลิตเครื่องมือตรวจสอบ ขณะที่รัฐบาลแจ้ง
ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินปัญหาประมง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงไม่อาจ
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน หลังอียูให้ใบเหลืองไทย ส่ง
พาคันข่วนขวยแก้มไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ นาย
จุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยเมื่อวันที่
24 เม.ย. ว่า ในฐานะคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (ไอยูยู ฟิชซิง) ได้เร่งบังคับใช้
กฎหมายเพื่อจัดระเบียบเรือประมง และปราบปราม
การค้ำมนุษย์ในรูปแบแรงงานประมงและการทำประมง
ผิดกฎหมายหลายรูปแบบเพื่อให้ไทยหลุดพ้นจาก
การที่ถูกคณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล
ประกาศขึ้นบัญชีประเทศไทย เป็นประเทศที่ไม่ให้
ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมง ภายใน
เวลา ๑๕ เดือน โดยมาตรการที่ดำเนินการประกอบด้วย
ก. ให้ออกกฎบังคับสำหรับการตรวจเรือ โดยอาศัย
อำนาจตามความมาตรา ๑๕๓ ของ พ.ร.บ.การเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย บังคับให้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตัน

กรอสขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ วีเอ็มเอส
ให้เสร็จภายใน ๓ เดือน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 26 เม.ย. ๕๘ หากพ้นกำหนดไปแล้ว ให้สำนักก
เจ้าท่าภูมิภาคเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

นายจุฬากล่าวด้วยว่ากรมฯเร่งแก้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย มาตรา 23
ซึ่งเพิ่มเติมในมาตรา 23/1 เพื่อบังคับเรือตั้งแต่
30 ตันกรอสขึ้นไป ที่เดินเรือในน่านน้ำไทยสำหรับ
เรือประมง จะต้องแจ้งเข้าและแจ้งออก เป็นการ
ควบคุมและติดตามเรือ ช่วยการตรวจสอบเรื่อง
แรงงานประมงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลังจาก
ที่ผ่านมาจะบังคับการแจ้งเข้า-ออก เฉพาะเรือ
60 ตันกรอสขึ้นไป ที่ออกไปจับปลาต่างประเทศ
หรือนอกน่านน้ำไทย จะต้องแจ้งก่อน 6 ชม. และ
หลังจากเรือที่เข้ามาต้องแจ้งเข้าภายใน 24 ชม.

อธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเน้นให้ประเทศไทย
ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วม ในการกระทำผิดใน
เรื่องค้ำมนุษย์นั้นกรมให้ความสำคัญเต็มที่ โดยให้
คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ในการลงโทษขั้น
สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจตราปราบปราม
ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน

ยังมีการบูรณาการ ในการตรวจตราลงโทษ โดย
ตั้งแต่เดือน ม.ค.-๓1 มี.ค.๕๘ มีการออกตรวจเรือ
548 ครั้ง ตรวจเรือได้ 4,049 ลำ พบการกระทำผิด
270 ลำ มีบทลงโทษด้วยการปรับ ตั้งแต่ 500-
10,000 บาท และยังได้เร่งรัดให้มีการจดทะเบียน
เรือประมงให้ถูกต้อง โดยให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ 3๕๖ ครั้ง รวมทั้ง
ออกประกาศกระทรวง ๓๖๖ ฉบับไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การตรวจเรือสำหรับเรือประมงภาคไม่เกิน 20 ตันกรอส
1 ปี จนถึงวันที่ 12 มี.ค.๕๘ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
พร้อมกันตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ซึ่งนับตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.๕๘ มีเรือประมงเข้า
สู่การจดทะเบียนเรือใหม่ 5,166 ลำและมีเรือประมง
ต่ออายุ 7,153 ลำ

ขณะเดียวกันยังเข้มงวดการอนุญาตให้ลง
ทำการในเรือ ตามมาตรา 285 พ.ร.บ.การเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 โดยการที่คนประจำเรือ
หรือแรงงานจะลงทำการในเรือประมง ต้องแจ้ง
ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน เมื่อได้รับอนุญาต
จึงจะทำการในเรือได้ หากเป็นแรงงานต่างด้าว ต้อง
นำใบอนุญาตให้ทำงานกรมการจัดหางานและสัญญา
จ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมาเป็นเอกสารประกอบ
ในการขออนุญาต โดยปัจจุบันมีการอนุญาตผู้ทำการ

ในเรื่อง 709 ล้า เป็นคนไทย 1,651 คน คนต่างด้าว 6,961 คน รวมอนุญาต 8,632 คน ตลอดจนได้สำรวจข้อมูลทำเทียบเรือและแพปลาที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 30 สันกรอสขึ้นไป ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ 319 แห่ง และจะตรวจทำให้ผู้ประกอบการทำเทียบเรือและแพปลาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องขออนุญาตสร้าง หรือประกอบกิจการทำเทียบเรือและแพปลาให้ถูกต้อง ตลอดจนให้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่ฝ่าฝืน หรือไม่กรอกข้อมูลแจ้งเข้า-ออก ให้ศูนย์แจ้งเรือเข้า-เรือออกด้วย

"การดำเนินการมาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบเรือประมง ทำให้เรือประมงเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนเรือเพิ่มขึ้น กำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และกรมยังคงเร่งทำสามแผนแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงแสดงถึงความร่วมมือกับคณะกรรมการการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย" นายสุพิทกล่าว

วันเดียวกัน นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย หรือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย ในเรื่องความสืบหน้าการลงทะเบียนแรงงานประมง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า การ

ทำงานของชุดเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น เพื่อตรวจสอบและจดทะเบียนแรงงานและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนทุกด้าน เน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด โดยการทำงานร่วมกัน หลังจากมีกฎหมายหรือพระราชกำหนดออกมา กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปช่วยกันกำกับให้เป็นไปตามมาตรการ โดยมหาดไทย กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมประมง กระทรวงการต่างประเทศ จะร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ถือเป็นเรื่องสำคัญของชาติ ถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ จะเกิดผลกระทบมาก สิ่งที่ต้องทำคือการค้าเนินมาตรการในท่าเรือ 26 แห่ง โดยกำกับให้ติดเครื่องมือตรวจสอบ ส่วนนี้ก็น่าดี ผู้ใหญ่บ้านจะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกัน อย่างเต็มที่เพื่อให้ยึดมีความเชื่อมั่น และให้กรีนการ์ดกับประมงไทย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายว่ารัฐบาลเร่งดำเนินการออกกฎหมายให้ครอบคลุมสิ่งที่อียูเรียกร้อง ก่อนหน้านี้เราได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ที่ล่าสมัยให้เป็นสากลไปแล้ว คำสั่งรอ

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา จึงทำให้สาระสำคัญบางประการไม่ได้ถูกกำหนดลงใน พ.ร.บ.ประมงฉบับที่ปรับปรุง ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเตรียมร่างพระราชกำหนดขึ้นมาเพื่อปิดช่องโหว่ อาทิ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงจากแหล่งจับเพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นสัตว์น้ำที่ได้มาจากการประมงที่ถูกกฎหมาย กำหนดบทลงโทษที่เป็นสากล คาดว่าจะประกาศออกมาในทันทีที่ พ.ร.บ.ประมงมีผลบังคับใช้ ส่วนการใช้มาตรา 44 ร่วมแก้ไขก็เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติงาน โดยไม่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู่

ในวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงการเร่งแก้ไขปัญหาล้างจากอียู ให้ใบเหลืองเตือนไทยเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายว่า ได้แก้ปัญหาดังกล่าวมาตลอด มีคณะทำงานเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนการใช้มาตรา 44 เป็นการใช้เพื่อจะบูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย เรื่องการได้ใบเหลืองอย่างวิตก ไทยใครไม่ได้ รัฐบาลนี้จะแก้ไขอย่างเต็มที่ แต่ไม่รับประกันได้ว่าจะเสร็จภายใน 6 เดือนหรือไม่

☆ มีต่อหน้า 15

กรมเจ้าท่า ☆ ต่อจากหน้า 12

ขึ้นอยู่กับทุกคน แต่หวังว่าจะแก้ปัญหาได้ภายใน 6 เดือน ยืนยันว่าจะทำงานเต็มที่ ส่วนผลกระทบเรื่องการส่งออกนั้น คุยกับภาคเอกชนแล้ว อาจจะมีผลกระทบไม่มากนัก อย่างไรก็ตามอย่าไปมองว่าอียูจับผิดอะไร เพราะเขาทำเหมือนกันหมดทุกประเทศ แม้จะเป็นปัญหาหนักพอสมควร แต่อย่าที่ถอยจะใช้วิกฤติเป็นโอกาสสร้างความเข้าใจ ร่วมมือกันการเดินทางไปอินโดนีเซียช่วงที่ผ่านมา ได้คุยกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการประมงอาเซียนร่วมกัน เพราะไทยมีปัญหาเยอะกว่าที่เรือประมงต่างๆ ไปทำผิดที่อินโดนีเซีย

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญนายเชซุส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทย เข้าหารือกับนายณพลเทพ พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความผิดหวังที่อียูประกาศเตือนหรือให้ใบเหลืองกับไทย เรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (อียูยู) พร้อมกับยืนยันความ

มุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่แก้ไขปัญหาในภาคประมงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติและเริ่มมีผลสืบหน้าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม จึงอยากให้อียูยกเลิกประกาศเตือนในไทยโอกาสแรก ขณะที่ไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับอียูอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวต่อไป รวมถึงการแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ไปขอข้อมูลกับทางการประเทศนั้นๆ ว่าได้ร่วมมือกับอียูอย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาจนทำให้หลุดจากประเทศในกลุ่มที่อียูให้ใบเหลืองได้ตามกรอบเวลา

ในเรือ 708 ลำ เป็นคนไทย 1,651 คน คนต่างด้าว 6,981 คน รวมอนุญาติ 8,632 คน ตลอดจนได้สำรวจข้อมูลท่าเทียบเรือและแพปลาที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 30 ลันกรอสขึ้นไป ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ 39 แห่ง และจะรณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและแพปลาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องขออนุญาติสร้างหรือประกอบกิจการท่าเทียบเรือและแพปลาให้ถูกต้อง ตลอดจนให้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่ฝ่าฝืนหรือไม่กรอกข้อมูลแจ้งเข้า-ออก ให้ศูนย์แจ้งเรือเข้า-เรือออกด้วย

"การดำเนินการมาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบเรือประมง ทำให้เรือประมงเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนเรือเพิ่มขึ้น กำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และกรมยังคงเร่งทำตามแผนแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงแสดงถึงความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย" นายจุฬากกล่าว

วันเดียวกัน นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย ในเรื่องความสืบหน้าการลงทะเบียนแรงงานประมง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า การ

ทำงานของชุดเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น เพื่อตรวจสอบและจดทะเบียนแรงงานและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนทุกด้าน เน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด โดยการทํางานร่วมกันหลังจากมีกฎหมายหรือพระราชกำหนดออกมา กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปช่วยกันกำกับให้เป็นไปตามมาตรการ โดยมหาดไทยกรมเจ้าท่าตำรวจนำกรมประมงกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษถือเป็นเรื่องสำคัญของชาติ ถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ จะเกิดผลกระทบมาก สิ่งที่ต้องทำคือการดำเนินการมาตรการในท่าเรือ 26 แห่ง โดยกำชับให้ติดเครื่องมือตรวจสอบ ส่วนนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ปัญหามีความเชื่อมั่น และให้กรีนการ์ดกับประมงไทย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสืบหน้าการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายว่ารัฐบาลเร่งดำเนินการออกกฎหมายให้ครอบคลุมสิ่งที่อยู่เรียกกริ่ง ก่อนหน้านี้เราได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ที่ล่าสมัยให้เป็นสากลไปแล้ว กำลังรอ

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา จึงทำให้สาระสำคัญบางประการไม่ได้ถูกกำหนดลงใน พ.ร.บ.ประมงฉบับที่ปรับปรุง ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเตรียมร่างพระราชกำหนดขึ้นมาเพื่อปิดช่องโหว่ อาทิ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงจากแหล่งจับเพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นสัตว์น้ำที่ได้มาจากการประมงที่ถูกกฎหมาย กำหนดบทลงโทษที่เป็นสากล คาดว่าจะประกาศออกมาในทันทีที่ พ.ร.บ.ประมงมีผลบังคับใช้ ส่วนการใช้มาตรา 44 ร่วมแก้ไขก็เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติงาน โดยไม่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู่

กล่าววันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงการเร่งแก้ไขปัญหาล้างจากอัญญาให้บนเหลืองเดือนไทยเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายว่า ได้แก้ปัญหาดังกล่าวมาตลอด มีคณะทำงานเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนการใช้มาตรา 44 เป็นการใช้เพื่อจะบูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย เรื่องการได้ใบเหลืองอย่าวิตก โทษใครไม่ได้ รัฐบาลนี้จะแก้ไขอย่างเต็มที่ แต่ไม่รับประกันได้ว่า จะเสร็จภายใน 6 เดือนหรือไม่

☆ มีต่อหน้า 15

กรมเจ้าท่า ☆ ต่อจากหน้า 12

ขึ้นอยู่กับทุกคนแต่หวังว่าจะแก้ปัญหาได้ภายใน 6 เดือนยืนยันว่าจะทำงานเต็มที่ ส่วนผลกระทบเรื่องการส่งออกนั้น คุยกับภาคเอกชนแล้ว อาจจะมีผลกระทบไม่มากนัก อย่าไปมองว่าอัญญาผิดอะไร เพราะเขาทำเหมือนกันหมดทุกประเทศ แม้จะเป็นปัญหาหนักพอสมควร แต่อย่าท้อถอยจะใช้วิกฤติเป็นโอกาสสร้างความเข้าใจ ร่วมมือกันการเดินทางไปอินโดนีเซียช่วงที่ผ่านมา ได้คุยกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการประมงอาเซียนร่วมกันเพราะไทยมีปัญหาเยอะพอควรที่เรือประมงต่างๆ ไปทำผิดที่อินโดนีเซีย

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญนายเจมส์ มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทย เข้าหารือกับนายณมตล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความผิดหวังที่อียูประกาศเตือนหรือให้ใบเหลืองกับไทย เรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (อียูยู) พร้อมกับยืนยันความ

มุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่แก้ไขปัญหาในภาคประมงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติและเริ่มมีผลสืบหน้าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม จึงอยากให้อียูยกเลิกประกาศเตือนในไทย โอกาสแรก ขณะที่ไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับอียูอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวต่อไป รวมถึงการแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำฟิลิปปีนส์และเกาหลีใต้ไปขอข้อมูลกับทางการประเทศนั้นๆ ว่าได้ร่วมมือกับอียูอย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาจนทำให้หลุดจากประเทศในกลุ่มที่อียูให้ใบเหลืองได้ตามกรอบเวลา

ในเรือ 709 ลำ เป็นคนไทย 1,651 คน คนต่างด้าว 6,961 คน รวมอนุญาต 8,632 คน ตลอดจนได้สำรวจข้อมูลท่าเทียบเรือและแพปลาที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 30 สันกรอสขึ้นไป ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ 319 แห่ง และจะตรวจทำให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและแพปลาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องขออนุญาตสร้าง หรือประกอบกิจการท่าเทียบเรือและแพปลาให้ถูกต้อง ตลอดจนให้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่ฝ่าฝืน หรือไม่กรอกข้อมูลแจ้งเข้า-ออก ให้ศูนย์แจ้งเรือเข้า-เรือออกด้วย

"การดำเนินการมาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบเรือประมง ทำให้เรือประมงเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนเรือเพิ่มขึ้น กำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และกรมยังคงเร่งทำสามแผนแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงแสดงถึงความร่วมมือกับคณะกรรมการการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย" นายสุพักกล่าว

วันเดียวกัน นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย ในเรื่องความสืบหน้าการลงทะเบียนแรงงานประมง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า การ

ทำงานของชุดเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น เพื่อตรวจสอบและจดทะเบียนแรงงานและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนทุกด้าน เน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด โดยการทำงานร่วมกัน หลังจากมีกฎหมายหรือพระราชกำหนดออกมา กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปช่วยกันกำกับให้เป็นไปตามมาตรการ โดยมหาดไทย กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมประมง กระทรวงการต่างประเทศ จะร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ถือเป็นเรื่องสำคัญองชาติ ถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ จะเกิดผลกระทบมาก สิ่งที่ต้องทำคือการดำเนินการมาตรการในท่าเรือ 26 แห่ง โดยกำกับให้ติดเครื่องมือตรวจสอบ ส่วนนี้ก็น่าดี ผู้ใหญ่บ้านจะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกัน อย่างเต็มที่เพื่อให้ยึดมีความเชื่อมั่น และให้กรีนการ์ดกับประมงไทย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายว่ารัฐบาลเร่งดำเนินการออกกฎหมายให้ครอบคลุมสิ่งที่อียูเรียกร้อง ก่อนหน้านี้เราได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ที่ล่าสมัยให้เป็นสากลไปแล้ว คำสั่งรอ

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา จึงทำให้สาระสำคัญบางประการไม่ได้ถูกกำหนดลงใน พ.ร.บ.ประมงฉบับที่ปรับปรุง ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเตรียมร่างพระราชกำหนดขึ้นมาเพื่อปิดช่องโหว่ อาทิ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงจากแหล่งจับเพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นสัตว์น้ำที่ได้มาจากการประมงที่ถูกกฎหมาย กำหนดบทลงโทษที่เป็นสากล คาดว่าจะประกาศออกมาในทันทีที่ พ.ร.บ.ประมงมีผลบังคับใช้ ส่วนการใช้มาตรา 44 ร่วมแก้ไขก็เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติงาน โดยไม่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู่

กล่าววันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงการเร่งแก้ไขปัญหาล้างจากอียู ให้ใบเหลืองเตือนไทยเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายว่า ได้แก้ปัญหาดังกล่าวมาตลอด มีคณะทำงานเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนการใช้มาตรา 44 เป็นการใช้เพื่อจะบูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว นำไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็วเรื่องการได้ใบเหลืองอย่างรัดกุม ไทยใครไม่ได้ รัฐบาลนี้จะแก้ไขอย่างเต็มที่ แต่ไม่รับประกันได้ว่าจะเสร็จภายใน 6 เดือนหรือไม่

☆ มีต่อหน้า 15

กรมเจ้าท่า ☆ ต่อจากหน้า 12

ขึ้นอยู่กับทุกคน แต่หวังว่าจะแก้ปัญหาได้ภายใน 6 เดือน ยืนยันว่าจะทำงานเต็มที่ ส่วนผลกระทบเรื่องการส่งออกนั้น คุยกับภาคเอกชนแล้ว อาจจะมีผลกระทบไม่มากนัก อย่างไรก็ตามอย่าอียูจับผิดอะไร เพราะเขาทำเหมือนกันหมดทุกประเทศ แม้จะเป็นปัญหาหนักพอสมควร แต่อย่าที่ถอยจะใช้วิกฤติเป็นโอกาสสร้างความเข้าใจ ร่วมมือกันการเดินทางไปอินโดนีเซียช่วงที่ผ่านมา คุยกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการประมงอาเซียนร่วมกัน เพราะไทยมีปัญหายะพอการที่เรือประมงต่างๆ ไปทำผิดที่อินโดนีเซีย

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญนายเชซุส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทย เข้าหารือกับนายณพลเทพ พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความผิดหวังที่อียูประกาศเตือนหรือให้ใบเหลืองกับไทย เรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (อียู) พร้อมกับยืนยันความ

มุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่แก้ไขปัญหาในภาคประมงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติและเริ่มมีผลสืบหน้าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม จึงอยากให้อียูยกเลิกประกาศเตือนในไทยโอกาสแรก ขณะที่ไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับอียูอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป รวมถึงการแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ไปขอข้อมูลกับทางการประเทศนั้นๆ ว่าได้ร่วมมือกับอียูอย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาจนทำให้หลุดจากประเทศในกลุ่มที่อียูให้ใบเหลืองได้ตามกรอบเวลา

สรุปผลวันยางพาราแห่งชาติเพื่อต่อยอดขยายผล

นายประสิทธิ์ หนัดเสน รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุน ลงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยถึงการ จัดงาน "วันพระยารัษฎา มิตรยางพาราไทย และ วันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558" ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ว่า ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ มี ประชาชน เกษตรกร พ่อค้า ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะพิธีเปิดได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีนาย อำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง



เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและอดีตนายก รัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ร่วมในพิธีเปิดด้วย โดย สทย. ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัดตรัง จัดขึ้นเป็นการรวม 2 งานเข้าด้วยกัน คือ งานวันพระยารัษฎา และงานวันยางพาราแห่ง



ชาติ ซึ่งได้จัดภายใต้แนวคิด "ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายในงานมีการจำลองการทำสวนยางพาราแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสาธิตให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม

โดยเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการทำสวนยางรูปแบบใหม่ที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้ด้วยความเข้มแข็ง บนหลักการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน และมีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยาง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และในระหว่างการจัดงานได้มีการเสวนา เรื่อง "ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน" ปรากฏว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร รวมกว่า 500 คนร่วมเสวนา ซึ่งข้อสรุปที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้ สทย. จะรวบรวมให้รัฐบาลใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางนโยบายพัฒนายางพาราของประเทศ ในปี 2558/2559 และในอนาคตต่อไป.